



# THƯ MỜI

## Tham dự Roadshow - Niêm yết cổ phiếu PC1

**Kính thưa Quý khách!**

Theo kế hoạch, Công ty CP Xây lắp điện I (PCC1) sẽ tổ chức chào sàn - niêm yết cổ phiếu PC1 tại HOSE vào trung tuần tháng 11 năm 2016.

Nhằm hướng đến việc cung cấp những thông tin về ngành nghề, quy mô, chiến lược kinh doanh của Công ty tới các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, tới các công ty chứng khoán Việt Nam và công chúng, PCC1 tổ chức roadshow:

Địa điểm: Hội trường tầng 11 Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

Số 16, Võ Văn Kiệt, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

(Vào cửa số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa)

Thời gian: 15h00 - 18h00, thứ 4, ngày 09 tháng 11 năm 2016.

Với trên 50 năm xây dựng và phát triển, chiến lược của PCC1: giữ vị trí số 1 Việt Nam và phấn đấu trong TOP 5 khu vực Đông Nam Á, thực hiện tổng thầu EPC các công trình lưới điện và công trình công nghiệp.

Hiện nay:

**Lĩnh vực xây lắp:** PCC1 đang giữ vị trí số 1 thực hiện xây dựng các công trình lưới điện tại Việt Nam, thực hiện tổng thầu EPC các dự án điện đến cấp điện áp 500kV, với năng lực quản trị chuyên nghiệp và thiết bị tiên tiến.

**Lĩnh vực sản xuất công nghiệp:** PCC1 đang sở hữu 2 nhà máy có năng lực thiết kế, chế tạo các loại cột, trụ điện cao áp mạ kẽm nhúng nóng đến 750kV với quy mô sản xuất lớn nhất và dây chuyền CNC tiên tiến nhất Việt Nam hiện nay, đã và đang cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới.

**Lĩnh vực đầu tư Năng lượng:** PCC1 đã và đang đầu tư thành công chuỗi các nhà máy thủy điện công suất từ 30 ÷ 50MW tại các tỉnh Miền Bắc. PCC1 đang nghiên cứu đề đầu tư các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tiếp theo các dự án thủy điện.

**Lĩnh vực đầu tư Dự án Bất động sản:** PCC1 được thị trường bất động sản Hà Nội biết đến, ghi nhận và lựa chọn như một chủ đầu tư các dự án bất động sản chuyên nghiệp, tin cậy và cam kết đầu tư các dự án, sản phẩm chất lượng tốt nhất.

**Lĩnh vực tư vấn dịch vụ:** Các công ty tư vấn thiết kế điện, công ty vận hành và cung cấp dịch vụ cho tòa cao ốc hoạt động đem lại cho đối tác, khách hàng những dịch vụ đồng bộ và hoàn thiện.

Với khát vọng tạo ra những công trình điện thông minh, hiện đại kết nối với hệ thống điện quốc gia và khu vực, mang lại giá trị vượt trội cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và xã hội. PCC1 tự tin vượt qua mọi khó khăn thử thách, vận dụng sáng tạo cơ hội trong giai đoạn hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng để phát triển và luôn ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi.

Mong muốn Roadshow thành công tốt đẹp, PCC1 trân trọng kính mời Quý đơn vị tới dự và chia sẻ thông tin cùng chúng tôi.

PCC1 hân hạnh được đón tiếp Quý khách!

